



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED  
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,  
CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

ที่ W-AD 006/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การร่วมลงทุนของบริษัทย่อยและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เครปส์ แอนด์ โค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท ถือหุ้นผ่านบริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99) เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท วันอินดริยา จำกัด (“DK”) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มพร้อมให้บริการภายในโรงแรม การเปิดร้านอาหาร การให้บริการจัดเลี้ยง การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก (room dining) และพื้นที่อื่น ๆ ของโรงแรม โดยจะให้บริการทั้งแขกที่พักในโรงแรมและบุคคลภายนอกและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	:	12,000,000 (สิบสองล้าน) บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท
โครงสร้างการถือหุ้น	:	บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านเครปส์ แอนด์ โค ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) และ DK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
จำนวนกรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด จะมีจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทฯ มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน และ DK มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน
อำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	:	กรรมการ 2 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท (ประกอบด้วยกรรมการจากบริษัทฯ 1 ท่าน และกรรมการจาก DK 1 ท่าน)
แหล่งเงินทุนที่ใช้	:	เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะเริ่มต้นจะลงทุนจำนวน 12,000,000 (สิบสองล้าน) บาท และจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในระยะต่อไปภายในวงเงิน 60,000,000 (หกสิบล้าน) บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	:	บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือและความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจาก DK และยังสามารถขยายขอบเขตธุรกิจ

	<p>ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม การเปิดร้านอาหาร การให้บริการจัดเลี้ยง การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก (room dining) และพื้นที่อื่น ๆ ของโรงแรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มแหล่งเงินได้ให้บริษัทฯ อีกด้วย เนื่องจาก DK บริหารจัดการธุรกิจ โดยเชฟ ดีแพง เกอร์ คออสลา (Deepanker Khosla) ซึ่งเป็นเชฟระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง และมีแนวคิดในเรื่องประกอบธุรกิจอาหารด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ยกกระตักการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ คัดเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนการดำเนินการแบบ Zero Waste เพื่อพัฒนาคุณภาพธุรกิจอาหารให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
--	--

รายการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.543 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทย่อยนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายศิริพันธ์ รัตนไพฑูรย์)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร